

HỘI ĐỒNG HUYỆN THĂNG BÌNH
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/BC- BPC

Thăng Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri
sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII

Được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, qua xem xét Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 25/6/2024 của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo như sau:

I. Tình hình và nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND huyện:

Trên cơ sở Báo cáo số 04/BC-HĐND, ngày 26/01/2024 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII, gửi đến UBND huyện. Ý kiến kiến nghị của cử tri được UBND huyện trả lời trên các lĩnh vực như sau:

Đầu tư, xây dựng, giao thông có 33 ý kiến, kiến nghị của cử tri 15 xã; Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi có 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri 04 xã; Đất đai, tài nguyên, môi trường có 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri 12 xã; Công thương, thông tin truyền thông, điện có 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri 07 xã; Cơ chế chính sách, văn hóa, ý tế, giáo dục có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri 09 xã; Pháp chế, nội chính có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri 02 xã; Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án có 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri 04 xã.

Qua thẩm tra Ban nhận thấy, ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên đã được UBND huyện tổng hợp, kiến nghị giải quyết, đề nghị tiếp tục kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết để kịp thời trả lời đến cử tri.

Đa số các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được UBND huyện trả lời, giải quyết cơ bản nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, nhưng do tình hình kinh tế hiện nay khó khăn, chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng, tập trung nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, UBND huyện đã chỉ đạo địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ giải quyết trả lời cho cử tri rõ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị trên các lĩnh vực được UBND huyện tiếp thu, ghi nhận, trả lời chưa cụ thể, chưa sát với ý kiến cử tri kiến nghị như:

1. Ý kiến cử tri xã Bình Chánh đề nghị “*Chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, cấm biển trọng tải tại cầu Bình Chánh đường ĐH10, tổ 4 thôn Tú Trà và cầu Ngọc Khô (Bình Tú lên) vì hiện nay xe quá tải chạy qua ảnh hưởng đến cầu và có nguy cơ sụp cầu*” nhưng trả lời “*UBND huyện đã có Công văn số 873/UBND-KTHT ngày*

24/4/2024 đề nghị Sở Tài chính tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh về nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác bảo trì thường xuyên năm 2024. Khi nguồn vốn bảo trì được tỉnh phân bổ, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện theo quy định". Như vậy, việc cấm biển cấm tải trọng tại hai cây cầu này phải chờ nguồn kinh phí của tỉnh là không thỏa đáng. Đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra đề ra giải pháp hợp lý đảm bảo tải trọng cây cầu.

- Ý kiến cử tri đề nghị "Đầu tư xây dựng tuyến đường từ tổ 10 thôn Tú Trà đi thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú". UBND huyện đã trả lời "Đối với ý kiến đầu tư xây dựng tuyến đường từ tổ 10 thôn Tú Trà đi thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú: Đây là tuyến đường ngõ xóm, hiện nay ngân sách huyện đang khó khăn nên chưa thể đầu tư được". Ban đề nghị UBND huyện giao UBND xã Bình Chánh thực hiện đăng ký danh mục đầu tư đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng từ nguồn vốn ngân sách huyện vì đây là tuyến đường ngõ xóm.

- Chưa kiểm tra trả lời ý kiến cử tri "việc đơn vị thi công Cầu Suối Đá Giăng làm hư hỏng ống nước tưới tiêu phục vụ sản xuất tổ 4, 5 thôn Mỹ Trà chưa khắc phục".

2. Xem xét lại việc trả lời đối với kiến cử tri thị trấn Hà Lam về "Hạ tầng giao thông các tuyến kiệt hẻm cần sớm thực hiện đầu tư nâng cấp để đạt các tiêu chí về đô thị".

3. Ý kiến cử tri xã Bình Lãnh đề nghị: "Khoan thêm giếng tại tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga để phục vụ nước uống cho bà con Nhân dân trong mùa khô hạn". Vấn đề này UBND huyện giao Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp Phòng Nông nghiệp & PTNT xem xét đề xuất hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện trong tháng 8. Trong khi đó UBND xã Bình Lãnh trình Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 03/5/2024 về việc xin hỗ trợ kinh phí khoan giếng chống hạn, ý kiến được HĐND tổng hợp gửi đến UBND huyện ngày 26/01/2024. Ban nhận thấy UBND huyện chưa chỉ đạo kịp thời, mùa nắng hạn xảy ra cao điểm từ tháng 5 đến đầu tháng 8, nhân dân thiếu nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đây là việc cấp thiết để đảm bảo đời sống. Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo kiểm tra tình hình thực tế, giải quyết ổn định cuộc sống nhân dân.

4. Ý kiến cử tri xã Bình Sa đề nghị: " Huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và có giải pháp quyết liệt đối với 2 lò vôi của 2 hộ dân (thôn Hiệp Hưng và thôn Phước An, xã Bình Hải) gần sông Trường Giang, xả khí thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân thôn Bình Trúc và thôn Châu Khê xã Bình Sa. Trước đây, huyện đã xử lý nhưng thời gian gần đây người dân phản ánh vẫn tiếp tục hoạt động"

Ý kiến cử tri về xử lý lò nung vôi thủ công lặp lại nhiều lần qua nhiều năm, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Hải xử lý các lò nung vôi thủ công này, nhưng hoạt động của lò nung vôi thủ công chỉ diễn ra theo mùa vụ sản xuất, dẫn đến việc tự tháo dỡ lò nung vôi, thu dọn các dụng cụ, phương tiện, nguyên vật liệu, công trình để phục vụ nung vôi thủ công chỉ là giải pháp tạm thời mang tính đối phó khi cơ quan kiểm tra. Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình Hải tiếp tục

theo dõi chặt chẽ, tịch thu các nguyên vật liệu, dụng cụ, phương tiện khi các lò vôi tái hoạt động, giải quyết dứt điểm ý kiến cử tri nhiều năm.

5. Ý kiến cử tri Bình Định Bắc đề nghị: “*Nâng cấp đường dây điện vào trạm bơm Xuân An từ dây trần chuyển sang dây bọc nhựa để phục vụ cho mùa vụ được đảm bảo, vì thường xuyên bị mất điện*”. Ý kiến này UBND huyện trả lời chưa sát đúng.

Theo Công văn số 88/EVN-KD, ngày 08/01/2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg và Công văn số 162/UBND-KTN, ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Định Bắc và Điện lực Thăng Bình đã thực hiện việc kiểm kê, lập các thủ tục bàn giao theo quy định, nhưng đến nay Điện lực Thăng Bình vẫn chưa thực hiện việc nhận bàn giao thực địa. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực để thực hiện nhiệm vụ này nhằm có kế hoạch đầu tư đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân.

II. Kiến nghị:

1. Đối với UBND huyện:

- Ban đề nghị UBND huyện quan tâm, theo dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương giải quyết kịp thời kiến nghị cử tri. Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu kỹ nội dung, xác định rõ vấn đề cử tri kiến nghị để trả lời đúng nội dung, sát thực tế.

- Xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong trường hợp chậm hoặc không tham mưu giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, gây bức xúc trong nhân dân.

2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, trong quá trình tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị nhất là vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần; đồng thời chắc lọc các ý kiến đã được UBND huyện trả lời thỏa đáng, không tổng hợp kiến nghị tránh trùng lặp ý kiến đã trả lời.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện kỳ họp thứ 18, xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.

